

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.30 แข็งค่าเล็กน้อย รอปัจจัยใหม่ ให้กรอบ 33.15-33.40

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ต.ค. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 33.30 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าลงมาจากปิดตลาดเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 33.33 บาท/ดอลลาร์ ขณะที่ทิศทางค่าเงินในภูมิภาคทรงตัว เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามา ส่วนการแถลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนั้นตลาดตอบรับแบบผสม

ส่วนปัจจัยในประเทศต้องรอดูทิศทางของเงินทุนระหว่างประเทศ (Flow) ตามการเคลื่อนไหวของราคาทองในตลาดโลก ซึ่งเมื่อคืนปรับลงราว 10 ดอลลาร์/ออนซ์ และรอดูผลประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันพรุ่งนี้ว่าจะส่งสัญญาณต่อทิศทางของนโยบายดอกเบี้ยอย่างไร โดยคาดว่าจะมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้คงดอกเบี้ยไว้ตามเดิม

"บาทปรับตัวแข็งค่าเล็กน้อยจากเย็นวันศุกร์ก่อนที่จะหยุดต่อเนื่อง ขณะที่ค่าเงินในภูมิภาคทรงตัวหนึ่ง ๆ รอปัจจัยใหม่เข้ามา" นักบริหารเงินฯ กล่าว

นักบริหารเงินฯ ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.15 - 33.40 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 149.57 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 148.86 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0903 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 1.0943 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 33.312 บาท/ดอลลาร์

-นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (รพท.) และธนาคารกลางอินโดนีเซีย (BI) จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์นี้ ส่วนธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (BSP) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย

-ธนาคารกลางจีน (PBOC) อัดฉีดเงิน 1.95 หมื่นล้านหยวน (2.76 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ผ่านทางข้อตกลง reverse repos ประเภทอายุ 7 วันโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.5%

-หน่วยยามฝั่งจีน (CCG) เผยหน่วยยามฝั่งที่ 2901, 1305, 1303 และ 2102 ของจีนได้ดำเนินปฏิบัติการลาดตระเวนบังคับใช้กฎหมายเหนือน่านน้ำรอบเกาะไต้หวัน ซึ่งเป็นปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายรอบเกาะไต้หวันเป็นไปตามหลักการ "จีนเดียว"

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ โดยถูกกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ ซึ่งลดความน่าดึงดูดของทอง เพราะทำให้สัญญาทองมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น ขณะที่นักลงทุนผิดหวังกับการแถลงข่าวของ รมว.คลังจีน โดยตลาดคาดหวังว่าจีนจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมากกว่านี้ โดยสัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค.ลดลง 10.70 ดอลลาร์ หรือ 0.40% ปิดที่ 2,665.60 ดอลลาร์/ออนซ์

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-ข้อมูลเศรษฐกิจที่จะเปิดเผยวันนี้ ได้แก่ เกาหลีใต้เปิดเผยราคานำเข้าและส่งออกเดือนก.ย., อินโดนีเซียเปิดเผยยอดนำเข้า,ส่งออก และดุลการค้าเดือนก.ย., ญี่ปุ่นเปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค.(ประมาณการครั้งสุดท้าย), อังกฤษเปิดเผยอัตราว่างงานเดือนส.ค., ฝรั่งเศสเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย. (ประมาณการครั้งสุดท้าย), อียูเปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค., เยอรมนีเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนต.ค.จากสถาบัน ZEW และสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนต.ค.จากเฟดนิวยอร์ก

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้